

กรอบความเชื่อมโยงแผนฯ 12 แผนงาน เป้าหมายให้บริการกระทรวง เป้าหมายบริการหน่วยงาน และตัวชี้วัดผลผลิต/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ขาลง)

แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์					ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี (บูรณาการประเทศ)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ (ยุทธศาสตร์กระทรวง)	แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการประเทศ)	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	
ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence	1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)		2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)		4. บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	2. ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ			3. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มี คุณภาพมาตรฐาน	4. ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็น วัตถุเสพติดได้รับการควบคุมให้มีการใช้ตาม วัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกฎหมาย	ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัย	ผู้บริโภคมีพฤติกรรมกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ระบบการควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพมี ความสอดคล้องกับระดับภูมิภาคและสากล	ผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าชายตาม เกณฑ์ Primary GMP ได้รับการยกระดับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเป้าหมาย บริการหน่วยงาน	ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการที่ได้รับ ใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็น มีระบบการ ควบคุมและป้องกันตามเงื่อนไขที่กำหนด	ร้อยละ 95 ของผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการรับรองจาก อย.	ร้อยละ 82.5 ของผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	ระดับความสำเร็จของการนำผลความร่วมมือ ระหว่างประเทศมาใช้พัฒนาระบบการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ระดับ 5)	ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการในกลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อาหารที่เข้าชายตามเกณฑ์ Primary GMP มีมาตรฐาน	
กลยุทธ์หน่วยงาน	ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็น วัตถุเสพติด	พัฒนาระบบการควบคุม กำกับดูแล ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ	พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ ในการ บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ	พัฒนาโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค	ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารในกลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าชายตามเกณฑ์ Primary GMP เข้าถึง ข้อมูล องค์ความรู้ที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ	สนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลผลิต/ โครงการ	โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์และ สารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการ ได้รับการกำกับดูแลและตรวจสอบให้มี มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ผู้บริโภคได้รับความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง	โครงการพัฒนาโลกและความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในภูมิภาค	โครงการพัฒนาต้นแบบสถานประกอบการ แม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหาร ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (บูรณาการประเทศ)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ (ยุทธศาสตร์กระทรวง)	แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการประเทศ)	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ	<p>1. ร้อยละ 98 ของผู้รับอนุญาตวัตถุเสพติด ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>2. ร้อยละ 100 ของรายงานวัตถุเสพติดที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้รับการตรวจสอบแก้ไขหรือถูกดำเนินการตามกฎหมาย</p>	<p>1. ร้อยละ 99 ของคำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>2. ร้อยละ 98 ของคำขออนุญาตสถานประกอบการได้รับการพิจารณาอนุญาตแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>3. ร้อยละ 95 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>4. ร้อยละ 99 ของฉลากมีความถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจาก อย.</p> <p>5. ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่ามีใบอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>6. ร้อยละ 99 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>7. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ตรวจพบว่ามีใบอนุญาตได้รับการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>8. ร้อยละ 100 ของการโฆษณาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ</p>	<p>ร้อยละ 90 ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง</p>	<p>จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 กิจกรรม</p>	<p>จำนวนต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายสำหรับผู้ประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP ได้รับการพัฒนา 40 แห่ง</p>	

แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (บูรณาการประเทศ)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ (ยุทธศาสตร์กระทรวง)	แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการประเทศ)	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กิจกรรม	ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด	<ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณากลับกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด 2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ 3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย 4. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมาย 5. พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 6. พัฒนาคูณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 7. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 8. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลិតสื่อองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเผยแพร่ 2. อบรมค้ให้ผู้บริหารมีพฤติกรรมกรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 	พัฒนาไกลและความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีมาตรฐานระดับสากล	พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แผนงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร	แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (บูรณาการประเทศ)	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ (ยุทธศาสตร์กระทรวง)	แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการประเทศ)	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัดกิจกรรม	จำนวนตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นได้รับการควบคุม 26,500 รายการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 529,622 รายการ 2. จำนวนการพิจารณาอนุญาตสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 23,500 ราย 3. จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 19,540 รายการ 4. จำนวนโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 23,120 รายการ 5. จำนวนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 321,500 รายการ 6. จำนวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 5,655 ราย 7. จำนวนสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 132 ราย 8. จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ได้รับการพัฒนา 1,800 รายการ/1,800 ราย 9. จำนวนด้านอาหารและยาที่ได้รับการจัดตั้งเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ด้าน 10. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ระดับ 5) 11. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน ตำบลนาร่อง (ระดับ 5) 12. จำนวนผักและผลไม้ที่ได้รับการตรวจสอบ 3,250 ตัวอย่าง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวน 374 เรื่อง/ 433 ครั้ง ที่ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ 2. จำนวนโครงการที่รณรงค์ให้ผู้บริโภครับรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง (4 โครงการ) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อตกลงภูมิภาค 5 ฉบับ (ยา 1 ฉบับ เครื่องมือแพทย์ 2 ฉบับ อาหาร 2 ฉบับ) 2. จำนวนครั้งที่มีการประชุมร่วมระดับทวิภาคีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2 ครั้ง 	จำนวนสถานประกอบการอาหารในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Primary GMP ได้รับการพัฒนาความรู้ 40 แห่ง	